



ที่ ศธ ๐๔๐๒๘/ว ๒๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต ๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง  
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ ๐๒๖๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

๓. คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง  
จำนวน ๒ อัตรา

เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายที่ ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไว้แล้วแต่  
มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีคำ  
ร้องขอย้ายไว้เดิม หากมีคุณสมบัติและประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่างได้ หากคำร้องขอย้าย  
เพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนดพร้อมรายงานการประชุม  
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรอง  
และสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ส่งเอกสารอย่างละ ๓ ชุด (แยกเล่ม)

๒. เอกสารประกอบการให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ เล่ม

๓. แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น (ผลงานตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการย้าย)

๔. ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้จะไม่ประสงค์ขอย้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๔-๑๙๑๓๓

โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๘๑๓๓

(นายวิโรจน์ ค้อไผ่)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในข้อ ๑.๙.๑ หากมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และ กศจ.นครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่าง ที่จะใช้สำหรับการรับย้ายและที่ใช้สำหรับบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก แล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายที่ยื่นเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จึงประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ	จำนวนนักเรียน	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านหนองแสงน้อย	อุบลรัตน์	๕๒	๙๐๓๔	
๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านคำม่วง	เขาสวนกวาง	๘๘	๖๙๔๒	

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศ และสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง ภายหลังจากที่พิจารณาย้ายแล้วจะนำตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ อัตรา ตามสัดส่วน หรือหากไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งตามประกาศนี้ จะนำตำแหน่งว่างไปบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิโรจน์ ค้อไผ่)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔